

Đảng uỷ Kiểm toán Nhà nước tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2008, triển khai nhiệm vụ năm 2009; sơ kết 2 năm thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

II ĐC

Ngày 17/1/2009, tại Hà Nội, Đảng uỷ Kiểm toán Nhà nước (KTNN) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2008, triển khai nhiệm vụ năm 2009; sơ kết 2 năm thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Dự Hội nghị, về phía Đảng uỷ khởi các cơ quan Trung ương có đồng chí Lê Văn Kế - Phó Bí thư Đảng uỷ cùng đại diện lãnh đạo Ban Dân vận, Ban Tuyên giáo và Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ khởi; về phía KTNN có đồng chí Vương Đình Huệ - Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự, Bí thư Đảng uỷ, Tổng KTNN và các đồng chí Uỷ viên Ban cán sự đảng, Uỷ viên Ban chấp hành Đảng bộ, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn thanh niên và lãnh đạo các đơn vị trực thuộc KTNN cùng đại diện cấp uỷ các đảng bộ, chi bộ trực thuộc, cấp uỷ các chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở, đảng bộ bộ phận tại Hà Nội, bí thư, phó bí thư các đảng bộ, chi bộ trực thuộc tại các khu vực.

Bên cạnh việc thực hiện lãnh đạo hoàn thành toàn diện nhiệm vụ chính trị năm 2008, kết quả lãnh đạo công tác xây dựng Đảng trong năm qua đã mang lại nhiều kết quả khả quan. Năm 2008 Đảng uỷ KTNN tiếp tục chỉ đạo thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Bên cạnh việc



triển khai học tập, nghiên cứu quán triệt các nội dung, Đảng bộ KTNN đã tổ chức Hội thi “Kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” nghiêm túc, trang trọng. Với đặc thù hoạt động phân tán của ngành, điều ghi nhận lớn nhất từ quá trình triển khai Cuộc vận động đó là đã góp phần giúp cho đội ngũ cán bộ, đảng viên trực tiếp làm nhiệm vụ kiểm toán, trực tiếp phải đối mặt với những cám dỗ vật chất tiếp tục giữ gìn được phẩm chất đạo đức nghề nghiệp; không có cán bộ, đảng viên vi phạm pháp luật và những chế độ, quy định của ngành; góp phần tích cực vào quá trình vừa “giữ tiền” vừa “giữ người” cho Đảng và Nhà nước ở từng cơ quan, đơn vị được kiểm toán.

Trong năm, Đảng uỷ cũng đã tham gia phối hợp với Ban cán sự đảng ra Nghị quyết của Ban cán sự về “Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức KTNN trong sạch vững mạnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới” và tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện trong toàn ngành...

Đối với công tác tổ chức cán bộ và đảng viên, để nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của các cấp uỷ đảng đáp ứng yêu cầu lãnh đạo trong thời gian tới, năm 2008 Đảng uỷ đã hướng vào tập trung củng cố kiện toàn tổ chức cơ sở (TCCS) đảng, nâng cấp 05 đảng bộ, chi bộ trực thuộc lên đảng bộ, chi bộ cơ sở, 04 chi bộ lên đảng bộ bộ phận, thành lập thêm 06 chi bộ trực thuộc, đưa tổng số TCCS



đảng trực thuộc Đảng bộ KTNN từ 20 lên 26 tổ chức với 50 chi bộ trực thuộc các đảng bộ bộ phận và đảng bộ cơ sở. Các ban tham mưu của Đảng uỷ đã được bổ sung, củng cố kiện toàn; Văn phòng Đảng - Đoàn thể KTNN đã chính thức đi vào hoạt động từ tháng 6/2008. Bên cạnh đó, BCH Đảng bộ đã được bổ sung 04 uỷ viên, trong đó có 02 uỷ viên Ban thường vụ và 01 Phó Bí thư đảng uỷ. Rà soát bổ sung, kiện toàn cấp uỷ các đảng bộ, chi bộ trực thuộc, Ban thường vụ đã chỉ định bổ sung 13 đồng chí cấp uỷ viên tại các đảng bộ, chi bộ trực thuộc; đồng thời tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng cho 77 đồng chí cấp uỷ viên các cấp đảm bảo yêu cầu và nội dung quy định. Thực hiện quy trình bổ nhiệm cán bộ, Ban Thường vụ đã tham gia ý kiến với Ban cán sự đảng nhận xét đánh giá cán bộ và đề nghị UBTV Quốc hội bổ nhiệm 03 đồng chí Phó Tổng KTNN; bổ nhiệm 10 cán bộ lãnh đạo cấp vụ theo đúng quy trình, đến nay lãnh đạo KTNN đã được bổ nhiệm đủ số lượng theo quy định được duyệt, công tác đánh giá, bổ nhiệm cán bộ đúng theo quy định của Đảng và Nhà nước, hầu hết cán bộ được đề bạt, bổ nhiệm đảm bảo tiêu chuẩn quy định, có đủ khả năng hoàn thành

tốt nhiệm vụ được giao.

Đặc biệt, để đảm bảo sự lãnh đạo thường xuyên của cấp uỷ đảng đối với hoạt động kiểm toán và duy trì chế độ sinh hoạt đảng đối với đảng viên theo quy định của Điều lệ đảng, Đảng uỷ đã ban hành Hướng dẫn số 23 HD/ĐU ngày 17/3/2008 về việc thành lập chi bộ đảng sinh hoạt tạm thời đối với đoàn kiểm toán. Trong năm đã ra quyết định thành lập 79 chi bộ đảng sinh hoạt tạm thời tại 79 đoàn kiểm toán, chất lượng sinh hoạt chi bộ thiết thực, hiệu quả. Công tác phát triển đảng viên mới tiếp tục được quan tâm, năm 2008 đã xét kết nạp 29 đảng viên mới, xét chuyển đảng chính thức cho 21 đảng viên dự bị đảm bảo tiêu chuẩn quy định, đưa tổng số đảng viên toàn Đảng bộ đến cuối năm 2008 là 655 đảng viên.

Với những thuận lợi khó khăn của đất nước và yêu cầu phát triển của ngành, Đảng bộ KTNN xác định nhiệm vụ trọng tâm năm 2009 là: Coi trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, kiểm toán viên, tiếp tục thực hiện có hiệu quả cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của

các cấp uỷ đảng. Tập trung củng cố, kiện toàn, nâng cao năng lực lãnh đạo sức chiến đấu của các tổ chức đảng để lãnh đạo thành công nhiệm vụ chính trị năm 2009 với chủ đề là năm chuyên nghiệp hoá hoạt động kiểm toán.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Kế đã ghi nhận và nhiệt liệt biểu dương những thành tích của Đảng bộ trong năm vừa qua. Đồng chí khẳng định: Để đạt được những thành tích đó, năm qua Đảng bộ KTNN đã duy trì và phát huy được sự đoàn kết của cấp uỷ và các cấp uỷ đảng; thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa Đảng uỷ, Ban cán sự đảng và Lãnh đạo cơ quan; quan tâm đúng mức công tác cán bộ, từ đề bạt, bổ nhiệm và chính sách cán bộ; cán bộ, đảng viên luôn đề cao trách nhiệm đối với nhiệm vụ được giao...

Nhân dịp này, Đảng uỷ Khôi các cơ quan Trung ương đã công nhận và trao tặng Đảng bộ KTNN danh hiệu trong sạch, vững mạnh tiêu biểu 3 năm liền tiếp; trao tặng đồng chí Vương Đình Huệ danh hiệu Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 05 năm liền tiếp. Đảng uỷ KTNN cũng đã công bố và trao tặng phần thưởng cho các tổ chức và cá nhân đạt thành tích xuất sắc. **CT**